



## ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมิน  
เลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

.....

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนส่งผลงาน ประเมินและให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผย โปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผล นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) โดยให้ผู้มีรายชื่อ แนบท้ายประกาศนี้ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาแต่งตั้ง ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงานและ ไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน

หากมีปัญหาผู้ใดทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติหรือเค้าโครงเรื่อง ผลงานของผู้ขอรับการประเมินสามารถทักท้วงด้วยตนเองภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล ได้ที่ กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๖๖๓๖ สำหรับกรณี ที่มีผู้ทักท้วง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็ว หากพบว่า ข้อทักท้วงมีมูลจะรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อดำเนินการทางวินัย แต่หากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าผู้ทักท้วง มีข้อทักท้วงในทางกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตจะรายงานให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการตรวจสอบผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริง และดำเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายวัลลภ พริ้งพงษ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน  
เพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)  
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ที่	รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก		ชื่อผลงาน
๑	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง	นายจักรพันธ์ ประดับกุล นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ๑๑๑๑	๑. การตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เร่งด่วน ๒. การตรวจสอบการเงิน การบัญชีและพัสดุ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย
๒	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง	นายภูวดล สาริบุตร นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ๓๗๐๙	๑. การตรวจร่างข้อบัญญัติ/ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ภายในเขตพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร ๒. การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๓	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง	นายภาคภูมิ มะลิวัลย์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ๓๒๓๕	๑. การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรง ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มี ประสบการณ์ (นอกระดับควบ) ๒. การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การ บริหารส่วนตำบล

ที่	รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก		ชื่อผลงาน
๔	<p>ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด</p> <p>เลขที่ตำแหน่ง</p>	<p>นายธนภุต วิเศษฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักพัฒนาและส่งเสริม การบริหารงานท้องถิ่น</p> <p>นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักพัฒนาและส่งเสริม การบริหารงานท้องถิ่น</p> <p>๕๔๕</p>	<p>๑. บุพปัจจัยของความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานศึกษา</p> <p>๒. การจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการบริหาร สนามกีฬาถ่ายโอน (ระดับจังหวัด)</p>
๕	<p>ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด</p> <p>เลขที่ตำแหน่ง</p>	<p>นายคงศักดิ์ โตจัน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ</p> <p>สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร</p> <p>นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ</p> <p>สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร</p> <p>๒๔๗๘</p> 	<p>๑. การสนับสนุนและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ด้านการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนพระราม ๒ ของจังหวัด สมุทรสาคร</p> <p>๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขออนุญาตเดินทาง ไปราชการ และการลาไปต่างประเทศของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นใน จังหวัดสมุทรสาคร</p> <p style="text-align: center;">01/กบร</p>